

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐẠO

Sinh ngày: 11/09/1975

Quê quán: Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Thường trú: Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi

Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy Mộ Đức

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú và được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức được rằng, Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý trí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân bầu ra. Đối với cá nhân tôi, được tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là vinh dự, song cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự phấn đấu liên tục trước yêu cầu, nhiệm vụ, trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Là cán bộ được tỉnh điều động về công tác tại huyện Mộ Đức từ tháng 9 năm 2020 đến nay trên cương vị là Bí thư Huyện ủy Mộ Đức, tôi ý thức được rằng bản thân cần phát huy hết khả năng, năng lực, kinh nghiệm qua thực tiễn để cùng với tập thể tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Huyện lần thứ 28 đã đề ra. Được tham gia tái cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân cho nên nếu được Bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này, với tư cách vừa là cán bộ đảng viên có vị trí là Bí thư huyện ủy, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà Bà con cử tri quan tâm, đặc biệt là kiến nghị những vấn đề để huyện nhà phát triển bền vững trong thời gian đến.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu Nhân dân với chương trình hành động như sau:

1. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân.

2. Tham gia tiếp xúc cử tri theo quy định, giành nhiều thời gian để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị hợp pháp của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình; theo sát và đề nghị các cấp, các ngành kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tham gia xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

4. Cùng tập thể Ban thường vụ Huyện ủy Mộ Đức lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; sâu sát Nhân dân, tôn trọng Nhân dân, lắng nghe Nhân dân để đồng hành hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Đối với các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội của huyện Mộ Đức, tôi đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

Thứ nhất, xác định là một huyện còn nghèo, thuần nông nên nhiệm vụ trọng tâm vẫn xem phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để làm trụ đỡ cho nền kinh tế của huyện, tập trung thu hút các dự án nông nghiệp có tính lan tỏa, tính liên kết cao với người dân, coi người dân là trung tâm để tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh, tăng cao thu nhập từ nông nghiệp cho người dân. Ngoài việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng toàn diện thì vấn đề đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống tưới tiêu cho phát triển nông nghiệp được quan tâm đặt lên hàng đầu.

Thứ hai, tập trung các giải để giải quyết việc làm cho người dân. Là một huyện có nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, có tỷ lệ di dân cao chính vì vậy cần phát triển công nghiệp, dịch vụ thông qua việc hình thành nhanh các Cụm công nghiệp và thu hút các dự án đầu tư để giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời có chủ trương hỗ trợ các mô hình, dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên để khuyến khích, động viên và nuôi dưỡng khát vọng làm giàu trong thanh niên nhằm phát triển kinh tế của huyện.

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý trí nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng Nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Đại biểu của mình. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi hứa sẽ cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tôi luôn cầu thị và mong muốn các cấp, các ngành, cử tri và Nhân dân trong tỉnh ủng hộ, phối hợp, tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn./.